



โรงเรียนบ้านน้ำรอบ

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๘)

โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๘ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนบ้านน้ำรอบ บริเวณภายในโรงเรียนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ ร้อนแล้ง เนื่องจากขาดร่มเงาจากต้นไม้ ทำให้ร้อนมาก ๆ ต้องใช้เวลากว่า ๕ ปี เพื่อสร้างความร่มรื่นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ปัจจุบันโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน บริเวณภายนอกรอบ ๆ โรงเรียนและภายในชุมชนส่วนใหญ่ทำไร่อ้อยมีปัญหาช่วงเริ่มปลูกและฉีดยา เมื่อต้นสูงก็อันตรายดูไม่ปลอดภัยเวลาเดินทางไปกลับเวลาเก็บเกี่ยวมักใช้การเผา ทำให้ฝุ่นเถ้าจากใบอ้อยตกปลั่งทั่วโรงเรียน

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทุกด้านให้มีมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย หล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีชีวิตเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ คือ นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง

พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านน้ำรอบ มีการจัดทำรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจากการพัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินสถานศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด คือ การประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ

๑. โรงเรียนใช้พื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ ในการทำสวนกล้วยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มีบ่อปลาธรรมชาติเพื่อเลี้ยงปลาธรรมชาติหลากชนิด โดยเน้นจัดสภาพให้สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด มีสวนพืชสมุนไพรที่ค่อย ๆ รวบรวมให้มากที่สุด และเตาเผาถ่านชีวมวล

๒. โรงเรียนพยายามจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ทุกที่ทุกจุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนในห้องเรียน ห้องน้ำ จนถึงเตาเผาขยะ เน้นสร้างความสมดุลของการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เช่น ความร่มรื่น การใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การกำจัดขยะ ฯลฯ



พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

๑. การแก้ปัญหาขยะ จากเดิมทำเตาเผาขยะใกล้ห้องเรียนโดยย้ายออกไปทำเตาเผาแบบรางเลื่อน ทำให้กำจัดขยะได้ดีมาก

๒. การปลูกสวนกล้วยบริเวณที่ว่างและป่ารก จนสภาพโดยรอบเขียวข่มขึ้น

๓. ออกแบบพื้นที่และปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นตามแหล่งเรียนรู้โดยรอบโรงเรียน โดยเน้นเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ เช่น มะม่วง มะนาว ฝรั่ง เป็นต้น

๔. จัดหาโซล่าเซลล์ มาสนับสนุนการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมการบูรณาการให้กลมกลืนกับชีวิตจริงโดยหวังผลที่ยั่งยืน โดยให้บูรณาการกิจกรรมตั้งแต่เข้าจนเข้าห้องเรียนจนถึงกลับบ้าน กิจกรรมรักษาความสะอาดเน้นแยกขยะเพื่อต่อ ยอดขยะเหล่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนรักธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ปลูกพืชที่มีประโยชน์ มีบ่อปลา ทำเล้าเป็ด เล้าไก่ จัดสภาพให้อยู่ตามธรรมชาติ



พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

ทางโรงเรียนมีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมถนนหนทางโดยรอบโรงเรียนและรอบหมู่บ้านในวันแม่ และร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ สมาคมศิษย์เก่า

